

**BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH AN GIANG
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN PHÚ TÂN**

**BÀI DỰ THI
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH BÁC HỒ, BÁC TÔN**

Họ và tên: Thái Công Cảnh

Cấp bậc: Trung tá CN

Chức vụ: Trưởng ban Hậu cần – Kỹ thuật

Đơn vị: Ban CHQS huyện Phú Tân

Số điện thoại: 0963302233

GUƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Người Quân nhân chịu thương, chịu khó, siêng năng, nhiệt tình sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sinh ra và lớn lên trên quê hương thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. trong gia đình có ba anh em gia đình có truyền thống Bộ đội. Bố mẹ là người Bắc, Bố đi bộ đội rồi vào Nam công tác và lập nghiệp đến nay, năm 2002 sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, thanh niên Phạm Đại Dương tình nguyện thi hành nghĩa vụ quân sự nhập ngũ. Kết thúc khóa huấn luyện chiến sĩ mới với kết quả học tập và rèn luyện đạt xuất sắc, đồng chí Dương được đơn vị cử đi học trung cấp tại trường Công binh. Từ năm 2007- 2010 sau khi ra trường khi ra trường đồng chí công tác tại tiểu đoàn 17 Công binh, sư đoàn 330, Quân khu 9. Với đức tính cần cù chịu khó, từng bước học hỏi để tích lũy chuyên môn nghiệp vụ, luôn có thái độ hòa nhã, trân trọng mọi lĩnh vực công tác.

Đồng chí từ khi tham gia vào quân đội luôn cố gắng học hỏi kinh nghiệm, cần cù trong công việc bất cứ ở cương vị công tác nào đều cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2020 đồng chí được điều động về công tác tại Ban Chỉ huy quân sự huyện với cương vị là trợ lý binh chủng đồng chí luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2020, khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên cả nước, ngoài công việc chuyên môn đồng chí cùng với cùng tập thể đơn vị chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất ở các khu cách ly tập trung theo sự chỉ đạo của cấp trên, tham gia vào lực lượng tiếp nhận và cách ly công dân tiến hành hướng dẫn, bồi dưỡng cụ thể cho cán bộ, công dân tham gia phòng chống dịch Covid-19. Bên cạnh đồng chí được điều động đi nhiều khu vực cách ly, chốt chặn các khu vực cách ly đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ dù bất cứ nhiệm vụ gì.

Năm 2023 đồng chí được giao nhiệm vụ là trợ lý tác huấn đây là nhiệm vụ rất khó khăn, nặng nề đối với một bộ phận cán bộ nhưng đối với đồng chí luôn đảm nhiệm rất bài bản, tuy không qua trường về nghiệp vụ tác huấn nhưng đồng chí luôn tìm tòi học hỏi với những người đã trải qua kinh nghiệm, đồng chí không ngại khó ngại khổ bất kỳ ngày nghỉ lễ, tết lúc nào cũng thấy đồng chí miệt mài trên máy tính để soạn thảo văn bản ngành tham mưu... cảm thấy đồng chí chỉ có “hết giờ chứ không hết việc”.

Ngoài công việc chuyên môn, đồng chí còn được Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ khác nhưng đồng chí vẫn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Không chỉ làm tốt công việc ở cơ quan, mà ở nhà đồng chí Phạm Đại Dương luôn là người chồng chung thủy, sắc son, người cha mẫu mực, là trụ cột của gia đình: kết hôn với vợ là giáo viên mầm non của xã Mỹ Phú công việc cũng không kém phần vất vả, tuy ngăn sông cách đò đồng chí tranh thủ thời gian về đón rước con nhỏ để vợ đỡ phần vất vả.

Với phẩm chất, đức tính của người lính “Bộ đội Cụ Hồ” đồng chí Dương đã mang lại cho mình nhiều thành tích tốt đẹp trong quá trình công tác tại đơn vị. Từ năm 2022 đến nay đồng chí đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen cấp tỉnh, cấp huyện trong phong trào thi đua hàng năm.

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” dường như đã thấm nhuần của người quân nhân Phạm Đại Dương ở lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Phẩm chất đó bắt nguồn từ bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam, thấm đượm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân và sự tin yêu, quý trọng, thừa nhận, tôn vinh của nhân dân; trở thành một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, được hình thành, phát triển trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đồng chí cũng là một gương điển hình cho bản chất không ngừng ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, làm tỏa sáng thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Với lòng say mê, sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, tinh thần trách nhiệm cao và đặc biệt là lòng tận tâm, nhiệt huyết, siêng năng, không ngại khó khăn gian khổ, đồng chí Phạm Đại Dương đã tô thắm thêm nét đẹp truyền thống phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng là một tấm gương sáng để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập noi theo.